

Số: 459/CAQ-TH

Ninh Kiều, ngày 14 tháng 9 năm 2020

V/v trả lời câu hỏi của bà
Phương Dung, khu Thới Nhứt 2,
phường An Khánh, quận Ninh Kiều

Kính gửi: Bà Phương Dung, khu Thới Nhứt 2, phường An Khánh,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Công an quận Ninh Kiều đã nhận được câu hỏi của bà Phương Dung, địa chỉ khu Thới Nhứt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nội dung: “*Tôi ở khu Thới Nhứt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Nơi đây là khu dân cư tập trung đông đúc. Tôi muốn hỏi vào buổi tối, nơi đây có được tuần tra giữ an ninh cho dân không? Nếu không có thì dân đóng góp chi phí đề xuất việc đó để dân được yên tâm được không? Vì đã có trường hợp mất cắp. Rất mong cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ để dân không còn sợ hãi. Chân thành cảm ơn*”.

Qua câu hỏi của bà Phương Dung về vấn đề trên. Công an quận Ninh Kiều, trả lời cụ thể như sau:

Trong thời gian qua, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo của Công an quận. Công an phường đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra khép kín địa bàn kể cả ngày và đêm, tập trung thường xuyên ở các khu dân cư trên địa bàn phường, trong đó có khu Thới Nhứt 2. Hàng tuần, tháng, quý đều có tổ chức phân công lực lượng tuần tra; tuy nhiên lịch tuần tra không thể thông báo rộng rãi trong nhân dân. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua trên địa bàn phường được đảm bảo ổn định.

Tuy nhiên, do địa bàn phường rộng, đang trong quá trình đô thị hóa, có nhiều khu dân cư mới được hình thành, người dân ở nhiều nơi đến sinh sống, làm việc và học tập; các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà trọ ngày càng nhiều; công tác quản lý của các cơ sở trọ từng lúc, từng nơi chưa tốt không có người trông coi; có thể đối tượng từ nơi khác đến ẩn nấp hoạt động. Bên cạnh đó, một số người dân còn lơ là, mất cảnh giác để tài sản bên ngoài không người trông coi, do đó từng lúc, từng nơi trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng mất trộm tài sản.

Nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, Công an quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp với

BVDP, DQTV tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm tất cả các tuyến, khu vực trên địa bàn phường để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra, để người dân an tâm lao động sản xuất. Đồng thời tuyên truyền đến tận người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo qua mạng xã hội, cho vay lãi nặng, ma túy, tệ nạn xã hội... để người dân nâng cao cảnh giác và đề nghị người dân có thể gắn camera, chuông cảnh báo chống trộm để phòng ngừa tội phạm; Công an phường tuyên truyền số điện thoại của Công an phường để người dân nắm và tố giác tội phạm.

Trên đây là trả lời câu hỏi của bà Phương Dung. Công an quận Ninh Kiều kính gửi đến bà để nắm và mong bà luôn nhiệt tình ủng hộ, hợp tác với Công an phường trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên (để nắm);
- VP.UBNDTP (để báo cáo);
- VP. UBND quận (để báo cáo);
- Lưu: VT, CAQ (TH).

TRƯỞNG CÔNG AN